

BCH ĐOÀN TỈNH CAO BẰNG

Số: 1560-CV/TĐTN – BPT
"V/v tăng cường các hoạt động phòng, trừ
châu chấu gây hại thực vật trên địa bàn tỉnh"

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Cao Bằng, ngày 30 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn.

Thực hiện Công văn số 1847/UBND-KT ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc chỉ đạo phòng, trừ châu chấu gây hại thực vật trên địa bàn tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các huyện, thành Đoàn triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tăng cường tuyên truyền về quá trình sinh trưởng, nguy cơ phát sinh gây hại của dịch Châu chấu đến đời sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp của đoàn viên thanh niên và nhân dân; tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên và nhân dân về diễn biến tình hình dịch Châu chấu diễn ra trên địa bàn để kịp thời có những biện pháp phòng tránh. Tuyên truyền về quá trình sinh trưởng của loài châu chấu nhất là giai đoạn châu chấu trưởng thành để có các biện pháp phòng trừ; vận động bà con chủ động sử dụng các loài thiên địch ký sinh của châu chấu (gà, ếch, nấm, giun...) để phòng trừ.

2. Vận động nhân dân tích cực xuống thăm đồng, chủ động phát hiện sớm các ổ dịch, theo dõi tình hình, phạm vi, diện tích phân bố, mật độ, diện tích bị nhiễm, khả năng lây lan của ổ dịch châu chấu trên địa bàn, làm đất để diệt trứng, sử dụng đất hợp lý, không để đất có thời gian hoang hóa lâu, cày ải phơi đất, xới xáo thường xuyên, dọn cỏ trong ruộng và khu vực xung quanh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các địa bàn giáp ranh các đơn vị đã có dịch để làm tốt công tác tuyên truyền, phòng trừ tác hại của loài Châu chấu.

3. Đối với các huyện đã phát hiện ổ dịch Châu chấu Hòa An, Thạch An, Nguyên Bình: Tăng cường công tác tuyên truyền về tình trạng ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật trong khu vực có sử dụng phun thuốc phòng trừ để nhân dân biết không gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng của người và vật nuôi; chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong triển khai thực hiện các hoạt động phòng trừ tác hại của châu chấu; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Châu chấu.

4. Báo cáo tình hình thiệt hại của đoàn viên thanh niên do Châu chấu gây ra về Tỉnh Đoàn thanh niên qua Ban Phong trào Tỉnh Đoàn điện thoại: 02063. 858.928 hoặc đồng chí Nông Thị Hồng Hà – Phó trưởng ban Phong trào 0948.179.026 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đề nghị các huyện, thành Đoàn quan tâm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, BPT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**Triệu Văn Thục**